

Nhiệm Vụ Ủy Ban Quốc Gia HĐViệt Nam

Tháng 5/2001, sau nhiều tháng năm thực hiện qua vai trò task pork, Một ủy Ban Hướng Đạo Việt Nam trực thuộc văn phòng yểm trợ cộng đồng thiểu số của Hội HĐ Hoa Kỳ đã được đề nghị và chấp thuận.

Tháng 9 / 2002, sự chuẩn thuận đã được thực hiện qua giai đoạn chọn người nắm giữ vai trò thực hiện ủy ban. Trưởng Đạu Hữu Hiệp chính thức được đề cử và chấp thuận bởi Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và tiến hành thiết lập một hội đồng gồm 3 trưởng phụ tá và 20 Trưởng giúp đỡ trong các công tác phối hợp, yểm trợ và phục vụ. Bên cạnh đó đại diện của các đơn vị, liên đoàn HDViệt Nam đã ghi danh với Hội HĐ Hoa Kỳ (khoảng 40 thành viên) sẽ là thành viên chính của ủy ban. Cơ cấu này nhằm mục đích phối hợp , tìm giải pháp hầu trợ giúp các đơn vị gốc Việt theo nhu cầu đòi hỏi dựa trên nguyên tắc nội lệ sinh hoạt của Hội và các tập tục, truyền thống, văn hóa Việt. Tất cả thành viên của Hội đồng này đều là những thiện nguyện viên (kể cả vị chủ tịch do văn phòng Hội bổ nhiệm)

Một cuộc Hội thảo của Hội đồng tại trại trường Philmont (New Mexico) diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7/6/2003 nhằm mục đích trình bày những nhiệm vụ, công tác của hội đồng, từ đó tiến hành những công tác trong tương lai nhằm giúp các đơn vị những nhu cầu cần thiết như dịch thuật tài liệu qua dạng thức song ngữ, cũng như hỗ trợ những chương trình huấn luyện, tổ chức trại miền , quốc gia, hạp bạn...

Ủy Ban Quốc gia Hướng đạo Việt Nam chỉ là một bộ phận trong nhiều ủy ban các sắc dân trực thuộc với văn phòng Scout Reach, trong khi Hội Đồng Trung Ương HDViệt Nam là một cơ cấu của Phong trào HĐ Việt Nam toàn thế giới được sự hỗ trợ của văn phòng quốc tế thuộc Hội HĐ Hoa Kỳ, nên vai trò ủy ban hoàn toàn khác hẳn và không có quyền trực tiếp đến phương thức sinh hoạt của các đơn vị HĐ Việt Nam, tuy nhiên ủy ban vẫn có thể hỗ trợ trực tiếp đến HĐTU/HĐViệt Nam qua nhu cầu đòi hỏi với khả năng cho phép.

Tóm lại mục đích của ủy ban chỉ là tiếng nói chung đại diện cho các đơn vị khi có nhu cầu về các chương trình sinh hoạt, do đó ủy ban rất cần sự đóng góp tích cực của các đơn vị hầu giúp phương tiện cho sự phát triển của các đơn vị sớm đạt kết quả hơn.

Mong đón nhận mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc ngõ hầu chúng ta có thể giúp các thế hệ sau đạt kết quả mong muốn.